

ความขัดแย้งจีน สหรัฐ จากไต้หวัน

โดย Min Sen Concept 23 ธันวาคม 2563

นโยบายเกี่ยวกับไต้หวัน และจีนแผ่นดินใหญ่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้น เขาไม่เคยคิดเสี่ยงที่จะทำสงครามกับจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อไต้หวัน หรือแม้แต่ฮ่องกง แต่ด้วยความไม่เข้าใจความอ่อนไหวของปัญหา รวมทั้งความประมาทซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงโดยไม่คาดคิดได้ เช่น การส่งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกองทัพสหรัฐ ซึ่งดูแลงานข่าวกรองประจำกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิก เดินทางเยือนไต้หวัน โดยไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า (พลเรือตรี ไมเคิล สทูดแมน) ซึ่งถือว่าเป็นการส่งผู้แทนระดับสูงสุดไปเยือนไต้หวันเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี รวมถึงอาจจะมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมสหรัฐซึ่งคาดว่าจะเยือนไต้หวันภายในสิ้นปีนี้อีกด้วย

การเจรจาด้านเศรษฐกิจครั้งใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อ 20 พ.ย. 2020 โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ให้ความสนับสนุนไต้หวันซึ่งยังคงเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นจากจีน กระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่า การเจรจาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้นครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ รวมถึงเครือข่าย 5 G และความปลอดภัยด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ท่ามกลางการผลักดันของสหรัฐที่จะกีดกันบริษัทของจีนออกจากโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้ในสหรัฐ รวมไปถึงในประเทศดินแดนที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐ รวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบการลงทุน พลังงานทดแทน สุขภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรี และเป็นการประกาศความตั้งใจที่จะเจรจาข้อตกลงเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่หลังจากการเลือกตั้ง ทิศทางของสหรัฐต่อไต้หวัน น่าจะ

ยังคงเดิม ตามแนวสัมพันธภาพของ ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกับประธานาธิบดีทรัมป์ ในรายการ Hugh Hewitt Show ว่า พรรคการเมืองทั้ง เดโมแครต และรีพับลิกัน ต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับไต้หวัน และต่างก็ยอมรับตรงกันว่า ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน ตลอดช่วงเวลา 35 ปีที่ผ่านมา แต่ไบเดน อาจจะใช้ กลยุทธ์ที่สมดุล เพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้นในช่องแคบไต้หวัน โดยการไม่ช่วยจีนด้วยการข้ามเส้นสีแดง หรือพื้นที่ปัญหา เพื่อลดความเป็นไปได้ที่ทหารปักกิ่งจะใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีไต้หวัน ซึ่งไบเดนให้ความระมัดระวังเรื่องนี้มากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์

หากจะวิเคราะห์บทบาทของไบเดน เชื่อว่า สหรัฐจะยังคงขายอาวุธให้ไต้หวัน อันได้แก่ เครื่องบิน F-16 รถถัง Abrams และขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำ รวมทั้งจะสนับสนุนเกาะต่อไป โดยอาจปรับกลยุทธ์บางอย่างต่อจีน แต่ไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มีต่อจีนอย่างแน่นอน นั่นคือ การชะลอการเติบโตของจีนทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมืองของโลก แต่ยังคงทำที่เป็นมิตรกับจีน ซึ่งย่อมส่งผลต่อสมาชิกพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลไต้หวันที่จะรู้สึกวิตกกังวลต่อท่าทีเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนไต้หวัน จากบทบาทที่ไต้หวัน เป็นหมาสำคัญหนึ่งในการคานอิทธิพลของจีน และใช้เป็นด่านหน้าในการเผชิญหน้า โดยการส่งเสริมให้ไต้หวันมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากการคุกคามของจีน ด้วยการขายอาวุธต่าง ๆ ให้ไต้หวัน ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการเลี้ยงไข้ เพื่อผลประโยชน์ด้านการขายอาวุธ แต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรในยุคของประธานาธิบดีไบเดนในเรื่องการสนับสนุนเกาะไต้หวัน และปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนจะเป็นไปอย่างไร